



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จุดแนวคิดจบสาขาใดก็ได้ สอบวัดมาตรฐานแล้วได้ตัวครูทันที

รมว.ศึกษาฯ มอบใจทย์มหา'ลัย และครูสภา
ร่วมคิดเป็นไปได้หรือไม่ให้เด็กที่จบสาขาใดก็ได้
ตาม และอยากเป็นครูสามารถมาสอบวัด
มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อรับตัวครูได้ทันที โดยไม่
จำเป็นต้องเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต เพิ่มเติม
เช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ "สุชาติ" ชี้ อยากริให้ง่าย



วันนี้ (15 มี.ค.) ที่อาคารรัชมังคลา

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) **ศ.ดร.สุชาติ ฐาดาทิธี**
เวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ศ.ดร.สุชาติ ฐาดาทิธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

เปิดเผยภายหลังประชุมมอบนโยบายแก่ที่ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่า ราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เราส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เป็นมืออาชีพ ขณะเดียวกัน เป็นสถาบันขั้นสูงมีผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งตนได้ยืนยันว่า ให้อิสระใน
การบริหารจัดการอย่างเต็มที่ หากมีใครต้องการอิสระอยากออกนอกระบบขอให้เสนอเรื่องมาตนจะ
พิจารณาให้ อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำว่า เราต้องมองเป้าหมายการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสำคัญด้วย
ทั้งนี้ มีบางท่านได้เสนอที่ผ่านมามีได้งบประมาณไม่เท่าเทียม ซึ่งตนได้เสนอแนะว่าให้มหาวิทยาลัย
ช่วยเหลือตนเองอาจจะตั้งเป็นมูลนิธิ หรือตั้งโครงการของเงินบริจาคเพื่อหางบประมาณพัฒนา
มหาวิทยาลัยแทน

**“ผมมีกรอบคิดและได้บอกกับที่ประชุมว่าผมไม่ชอบการร้องขอว่าเงินภาษีของประชาชนต้อง
ได้เท่านั้นเท่านี้ เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาวิทยาลัยมาเพื่อใช้เงินภาษีของประชาชนเรามี
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาลูกหลานมีความรู้ความสามารถเก่งกว่าเรา จึงสนับสนุนหาช่องทาง
เช่น การตั้งมูลนิธิ หรือตั้งโครงการซึ่งสามารถนำมาหักภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงทั่วโลกไม่ได้พึ่งเงินรัฐบาล นอกจากนี้ ขณะนี้จำนวนมหาวิทยาลัยมีจำนวนเยอะมาก เฉพาะ
มหาวิทยาลัย 79 แห่ง ราชภัฏอีก 47 รวมกว่า 126 แห่ง ซึ่งนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่ารัฐบาลคงไม่มี
สตางค์ไปให้ทุกที่ ทั้งนี้ ได้บอกด้วยว่าต่อไประดับอุดมศึกษาจะให้นักศึกษากู้กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) เพียงกองทุนเดียวซึ่งจะดูแลครอบคลุมทั้งค่าเรียนค่าครองชีพด้วย”** รมว.
ศึกษาธิการ กล่าว

ศ.ดร.สุชาติ กล่าวต่อว่า อยากจะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเน้นแต่ผลิตสาขาสังคมศาสตร์มากเกินไป ซึ่งยังฝากเรื่องการผลิตครู และผลิต
นักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ที่เมื่อเรียนจบก็ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งที่ผ่านมา ก็พบว่า มีปัญหาจนกลายเป็นข่าวทั่วประเทศ ทั้งปัญหา
ในส่วนของการติดต่อประสานงานของหน่วยงานราชการ เช่น ไปเปิดสอนโดยที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่รับรองหลักสูตรเมื่อเด็กเรียนจบไปขอใบอนุญาตฯ คุรุสภา
ก็ไม่ออกให้เพราะ สกอ.ไม่รับรองจนกลายเป็นปัญหา ซึ่งคนที่เดือดร้อน คือ นักศึกษาที่เสียเวลาไปเรียน
ซึ่งตนมีความเป็นห่วงและเห็นว่าอยากให้ทำงานง่ายขึ้น

**“อยากจะทำแก้ไขปัญหาและทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น เหมือนคนจบนิติศาสตร์แล้วไปสอบเนติบัณฑิต
หรือไม่ได้จบนิติศาสตร์ก็ไปสอบเนติบัณฑิตได้ เป็นสองทางเลือก แต่ปัจจุบันนี้เราไปบังคับให้
คนจะต้องเรียน ป.บัณฑิต คือ จบสาขาอื่นมาแต่อยากเป็นครูต้องมาเรียน จนมีการเปิด ป.
บัณฑิตทั่วประเทศ และกลายเป็นข่าวว่าพอไปขอใบอนุญาตฯแล้วไม่ได้ ซึ่งเด็กเสียเวลาหลาย
ปีมาเรียน พอมาเจอแบบนี้ก็เหมือนไม่มีอนาคตอยากแก้ปัญหาให้นักศึกษา อยากให้โอกาส
ไม่ใช่ควบคุม ดังนั้น จึงมอบโจทย์ให้ทางมหาวิทยาลัยและคุรุสภาไปศึกษา ว่า เป็นไปได้
หรือไม่ถ้าต่อไปจะกำหนดให้นักศึกษาที่จบในสาขา/คณะใดก็ตามที่อยากจะเป็นครูสามารถ
มาสอบมาตรฐานความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯได้เลยโดยไม่ต้องเรียน ป.บัณฑิต เพิ่มเติม”**
รมว.ศึกษาธิการ กล่าว